



คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ ๓๔๑/๒๕๕๔

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการถลุงและหลอมแร่ หรือการทำแร่ให้เป็นโลหะ และการหลอมตะกั่ว ตามลำดับที่ ๕๙ และลำดับที่ ๖๐ แห่ง บัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๓๔๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต อนุญาต สั่งการ อนุมัติ หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะ โรงงานประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการถลุงและหลอมแร่ หรือการทำแร่ให้เป็นโลหะ และการหลอมตะกั่ว ตามลำดับที่ ๕๙ และลำดับที่ ๖๐ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และการอนุญาตสำหรับโรงงาน ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน การขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการถลุงและ หลอมแร่ หรือการทำแร่ให้เป็นโลหะ และการหลอมตะกั่วแล้วแต่กรณี เมื่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำ ขอลแล้วให้ตรวจสอบรายละเอียดในคำขอและตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอดังกล่าวให้ถูกต้องตามที่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งที่กำหนดไว้แล้วส่งคำขอพร้อมทั้งเอกสารประกอบคำขอ รวมทั้งเสนอ ความเห็นว่าควรอนุญาตหรือไม่ควรอนุญาต ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา ดำเนินการต่อไป

๒. บรรดาคำขอตาม ๑ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไว้ แล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตหรืออนุญาต ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณีส่งเรื่องราวดังกล่าวให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งมอบบรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พร้อมทั้ง แฟ้มเอกสารหลักฐานในการออกใบอนุญาตสำหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงและหลอมแร่ หรือ การทำแร่ให้เป็นโลหะ และการหลอมตะกั่ว ตามลำดับที่ ๕๙ และลำดับที่ ๖๐ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อประโยชน์ในการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีและก่อนส่งมอบ เอกสารดังกล่าวให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำเนาใบอนุญาตและเอกสารที่จำเป็นเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการดังกล่าวด้วย

๔. เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้วให้ส่งสำเนาใบอนุญาตและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ดูแลให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม